



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1

แต่กรณีรัฐบาล คสช.ประกาศ จะแจกพื้นที่ป่าไม้ 5.9 ล้านไร่ ทั้งทวน ส่งท้ายก่อนเลือกตั้ง มันต่างกับการ แจกเงินฟรี

เพราะผืนป่าไม้สมบัติชาติถูก บุกรุกเหลือน้อยลงทุกวัน

ล่าสุดเหลือพื้นที่ป่าไม้มีอยู่แค่ 102 ล้านไร่ หรือเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของ พื้นที่ประเทศไทย

เมื่อรัฐบาลนำพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ไปจัดสรรให้ประชาชนอีก 5.9 ล้านไร่

จะทำให้พื้นที่ป่ามรดกชาติ ลดลงไปอีก 5 เปอร์เซ็นต์!!

“แม่ลูกจันทร์” กระชุนรัฐบาล พิจารณาให้รอบคอบรัดกุมก่อนดำเนินการ

ถ้ารัฐบาลจะเอาเฉพาะพื้นที่ “ป่าเสื่อมโทรม” ซึ่งมีอยู่ราว 2.5 ล้านไร่ ไปจัดสรรสิทธิทำกินให้ประชาชนก็ยังมีเหตุผลน่ารับฟัง

แต่การที่รัฐบาล คสช.จะเอาพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ ป่าต้นน้ำลำธารอีก 3.4 ล้านไร่ ไปรวม จัดสรรเป็นแพ็คเกจเดียวกัน

มันกลายเป็นประเด็นร้อนที่เกิด

กระแสวิกขั้วกันกระเปิดเถิดเทิง

“แม่ลูกจันทร์” สรุ่ยย่อว่ารัฐบาล คสช.ได้เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากร- ธรรมชาติและดำเนินการเอาพื้นที่ป่าไม้ 5.9 ล้านไร่ ไปจัดสรรสิทธิทำกินให้ ประชาชน 10 ล้านรายที่แท้ไปบุกรุก ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่ออยู่อาศัยและใช้ ทำมาหากินตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมา

เพื่อให้ประชาชนผู้กระทำความผิด ฐานบุกรุกป่า สามารถอยู่อาศัยในป่า ต่อไปอย่างถูกต้องกฎหมาย

พูดง่ายๆคือ นิรโทษกรรมผู้บุกรุก ป่าย้อนหลัง 20 ปี

ถึงความผิดให้กลุ่มประชาชน ที่บุกรุกป่า สามารถอยู่ในป่าได้อย่าง สบายโดยไม่ต้องถูกจับกุมดำเนินคดี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการที่รัฐบาล จะเอาพื้นที่ป่าไม้ไปจัดสรรสิทธิทำกิน ให้พี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจน

ได้กำหนดเงื่อนไข 3 ประการ คือ

1.เป็นผู้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่า มาแล้วเกิน 20 ปี

2.เมื่อได้รับสิทธิทำกิน จะไม่ขาย หรือโอนให้ผู้อื่นครอบครอง

3.ผู้ได้รับสิทธิอยู่ในป่า จะไม่

บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม

ประเด็นอยู่ที่ถ้าผู้บุกรุกป่าที่ได้ รับจัดสรรสิทธิทำกินจากรัฐบาล 10 ล้านราย ปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขอย่าง จริงจัง

ปัญหาการบุกรุกป่าไม้ของชาติ ก็จะถูกยุติลงอย่างถาวร

แต่ปัญหาอีก ในกลุ่มประชาชนที่

บุกรุกป่า ไม่ใช่มีแต่คนยากจน มีนายทุน อภิทธิพลใช้ประชาชนบังหน้า บุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่ากันสะบึ่มส์

ระวังกรณีนี้จะชำระรอยที่ดิน สปก. ที่รัฐนำไปจัดสรรให้เกษตรกรยากจน ใช้ทำกิน??

โดยมีเงื่อนไขห้ามเอาที่ สปก.ไป ขายต่อให้นายทุน

แต่สุดท้ายที่ดิน สปก.ส่วนใหญ่ กลายเป็นของนายทุนกว้านซื้อไป สบายแฮ

“แม่ลูกจันทร์” สรุ่ยว่าการที่ รัฐบาล คสช.จะเอาป่าสงวนแห่งชาติ ป่า ต้นน้ำลำธาร ป่าอนุรักษ์และป่าชายเลน 5.9 ล้านไร่ ไปจัดสรรสิทธิทำกินให้ ประชาชน 10 ล้านราย ต้องพิจารณา ข้อดีข้อเสียให้ดีๆ

อย่าให้สวนทางกับนโยบายทาง กั้นผืนป่าของรัฐบาล

อย่าให้สวนทาง “แผนยุทธศาสตร์ ชาติ” ที่จะเพิ่มป่าไม้จาก 102 ไร่ เป็น 155 ไร่ ใน 20 ปี

เดี๋ยวจะยุ่งไปกันใหญ่ นะคุณ โยม??